

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
"Khơi nguồn cảm hứng cùng Starbucks"

1. Tên chương trình:

"Khơi nguồn cảm hứng cùng Starbucks".

2. Thẻ đủ điều kiện.

Thẻ tín dụng PBVN Visa (Chuẩn, Vàng, Bạch Kim, Signature) và Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa. Thẻ trong trạng thái hoạt động.

3. Khách hàng đủ điều kiện:

Chủ Thẻ Tín Dụng PBVN Visa (Chuẩn/Vàng/Bạch Kim/Signature) và thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa.

4. Nội dung khuyến mãi:

Chương trình	Nội dung ưu đãi	Thời gian ưu đãi	Hạng Thẻ áp dụng	Địa điểm ưu đãi	Hàng hoá ưu đãi
Chương trình 1	Miễn phí tăng kích cỡ thức uống (upsized) khi thanh toán chạm với thẻ PBVN Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks <u>Giao dịch hợp lệ</u> : Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại không tiếp xúc dùng Thẻ PBVN Visa để thanh toán tại bất kỳ sẽ được tặng kích cỡ thức uống (upsized) trị giá 12.000 đồng miễn phí cho mỗi thức uống. Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần ưu đãi cho mỗi hóa đơn.	Từ nay đến 31 tháng 12, 2024.	Thẻ tín dụng PBVN Visa (Chuẩn, Vàng, Bạch Kim, Signature) và Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa.	Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks Việt Nam.	Bất kỳ thức uống kích cỡ Nhỏ, Vừa và/hoặc Lớn do Starbucks Việt Nam cung cấp.
Chương trình 2	Miễn phí 1 phần đồ ăn tùy chọn khi thanh toán chạm với Thẻ PBVN Visa Signature tại tất cả cửa hàng Starbucks Reserve™ Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày và không giới hạn số lần ưu đãi cho mỗi hóa đơn.	Từ nay đến 31 tháng 12, 2024.	Thẻ PBVN Visa Signature.	Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks Reserve™ Việt Nam.	Bất kỳ thức uống thuộc dòng Reserve do Starbucks Việt Nam cung cấp sử dụng thẻ PBVN Visa Signature.

<p>Chương trình 3</p>	<p>EveningChill: Set combo đặc biệt chỉ với 120.000 đồng gồm 1 món bánh Carrot + 1 thức uống giới hạn (LTO) chọn lọc khi thanh toán chạm với thẻ PBVN Visa tại các cửa hàng Starbucks. Không thay đổi lựa chọn đồ ăn thức uống khác ngoài set combo. Ưu đãi chỉ được áp dụng cho yêu cầu mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.</p>	<p>Từ nay đến ngày 04 tháng 11, 2024 (thứ 2 tới thứ 6) từ 18:00 đến khi đóng cửa.</p>	<p>Thẻ tín dụng PBVN Visa (Chuẩn, Vàng, Bạch Kim, Signature) và Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa.</p>	<p>Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa, Đà Nẵng, Hội An, Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang.</p>	<p>Bất kỳ set combo đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ PBVN Visa thuộc chương trình Evening Chill do Starbucks Việt Nam cung cấp.</p>
<p>Chương trình 4</p>	<p>Happy Tuesday: Nhân đôi niềm vui, nhân đôi ngôi sao Starbucks mỗi thứ 3 khi thanh toán chạm với thẻ Visa tại tất cả các cửa hàng Starbucks Giao dịch hợp lệ: Bất kỳ giao dịch mua sắm Hàng hóa khuyến mại không tiếp xúc dùng Thẻ PBVN Visa để thanh toán trong Thời gian khuyến mại sẽ được x2 ngôi sao Starbucks cho mỗi chi tiêu 80.000 đồng vào thứ 3. Ưu đãi chỉ được áp dụng cho chủ Thẻ PBVN Visa có tích điểm ngôi sao qua app Starbucks Vietnam và cho yêu cầu mua hàng trực tiếp tại cửa hàng. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.</p>	<p>Từ nay đến ngày 04 tháng 11, 2024, mỗi thứ 3.</p>	<p>Thẻ tín dụng PBVN Visa (Chuẩn, Vàng, Bạch Kim, Signature) và Thẻ ghi nợ quốc tế PBVN Visa.</p>	<p>Tất cả cửa hàng kinh doanh của Starbucks ở Việt Nam.</p>	<p>Bất kỳ giao dịch mua sắm hàng hóa thành công tại Starbucks, thanh toán bằng thẻ PBVN Visa.</p>

Chương trình 5	Miễn phí 1 phần đồ ăn tùy chọn khi thanh toán chạm với thẻ PBVN Visa Signature tại các cửa hàng Starbucks trong sân bay với các hóa đơn từ 120.000VNĐ. Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày cho yêu cầu mua hàng trực tiếp tại cửa hàng và không giới hạn số lượt ưu đãi mỗi ngày.	Từ nay đến ngày 31 tháng 12, 2024	Thẻ PBVN Visa Signature.	Các cửa hàng kinh doanh của Starbucks trong sân bay sau công an ninh ở Việt Nam, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> • Sân bay Nội Bài Ga Quốc nội - Cổng 02 • Sân bay Nội Bài Ga Quốc nội - Cổng 12 • Sân bay Nội Bài Ga Quốc nội - Cổng 06 • Sân bay Nội Bài Ga Quốc tế - Cổng 22 • Sân bay Nội Bài Ga Quốc tế - Cổng 34 	Bất kỳ giao dịch mua đồ ăn hay thức uống trên 120.000 đồng thành công tại Starbucks, thanh toán bằng thẻ PBVN Visa Signature.
-----------------------	--	-----------------------------------	--------------------------	--	---

5. Điều khoản và điều kiện:

- Tất cả các Ưu đãi chỉ áp dụng cho Thẻ PBVN Visa được phát hành tại Việt Nam. Bất kỳ thắc mắc và/hoặc khiếu nại liên quan đến thẻ lệ Ưu đãi, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài UrBox tại **1900 299 232** (từ 8:00 đến 22:00 mỗi ngày), là đơn vị sẽ hỗ trợ liên hệ với Visa và Starbucks.
- Không thể quy đổi Ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.
 Visa và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ Visa sẽ không thực hiện khiếu nại đối với Visa.
- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này
- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này

6. Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Dịch vụ Thẻ 247: **1800 599 930** hoặc Chi nhánh/PGD của Public Bank Việt Nam.